



สรุปหัวข้อข่าวด้านการเกษตรที่สำคัญ ประจำวันที่ 14 ธันวาคม 2564

เรื่อง	สื่อ
1. 'เฉลิมชัย'คุมเข้มสกัดโรคระบาดในสัตว์	เดลินิวส์ (กรอบบ่าย)
2. ปลัดเกษตรฯจัดติดลุยโครงการสำคัญขับเคลื่อนนโยบายให้มีประสิทธิภาพ	แนวหน้า
3. วางมาตรการแก้ปัญหาหนี้สินเกษตรกร	เดลินิวส์
4. 'ประพัฒน์'หนุนปลดล็อกกัญชา100% แนะนำ'สธ.'ลดขั้นตอนเกษตรกรขอปลูก	มติชน (กรอบบ่าย)
5. สก๊อปพิเศษ: โครงการระบบส่งเสริมเกษตรแบบแปลงใหญ่ ช่วยชาวนานครนายก...	สยามรัฐ
6. คอลัมน์: จับกระแสภูมิภาค: วันดินโลก	มติชน
7. ภาพข่าว: เรียงคนมาเป็นข่าว: ฝืนกกำลัง	มติชน (กรอบบ่าย)
8. กรมชลฯเร่งระบายน้ำค้างทุ่ง	เดลินิวส์
9. ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวสุรินทร์ส่งเสริมแปลงใหญ่ข้าวสร้างรายได้สู่ชุมชน	สยามรัฐ
10. ลพบุรีต้นแบบการผลิตข้าวคุณภาพ	เดลินิวส์
11. จากทฤษฎีสู่ความยั่งยืนชาวนาไทย	เดลินิวส์
12. พาณิชย์ลดราคาปุ๋ย ช่วยเกษตรกร ลดต้นทุนแล้วกว่า 60 ล.	สยามรัฐ

\*\*\*\*\*

## 'เฉลิมชัย'คุมเข้มสกัดโรคระบาดในสัตว์

เมื่อวันที่ 12 ธ.ค. น.ส.รัชดา ธนาดิเรก รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยถึงความสำเร็จในการควบคุมโรคระบาดในสัตว์ที่เกิดขึ้นใหม่ในประเทศไทย ซึ่งนายเฉลิมชัย ศรีอ่อน รมว.เกษตรและสหกรณ์ ได้รายงานต่อพล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ว่า การระบาดของโรคระบาดในสัตว์ที่เกิดขึ้นใหม่ในประเทศเริ่มคลี่คลายมีแนวโน้มที่ดีขึ้นสามารถควบคุมและป้องกันได้อย่างสำเร็จ ส่วนกรณีโรคกาฬโรคแอฟริกาฆ่า ซึ่งพบรายงานครั้งแรกเมื่อเดือน มี.ค. 2563 ปัจจุบันประเทศไทยไม่พบรายงานตั้งแต่เดือน ก.ย. 63 มั่นใจว่า ขอคืนสถานภาพปลอดโรคนี้ได้ ภายในปี 2566 ได้แน่นอน สำหรับการควบคุมโรคล้มปี่ สกีน ในโค-กระบือ กระทรวงเกษตรฯ ยังคงมาตรการเฝ้าระวังอย่างเข้มงวด เพราะยังคงพบการระบาดในประเทศเพื่อนบ้าน อีกทั้ง กรมปศุสัตว์ได้ทำการวิจัยและพัฒนาวัคซีนโรคล้มปี่ สกีน

ซึ่งขณะนี้ได้วัคซีนต้นแบบแล้ว

น.ส.รัชดา กล่าวต่อว่า ส่วนโรคอหิวาต์แอฟริกาในสุกร แม้ยังไม่พบการเกิดโรคในไทย แต่มีมาตรการป้องกันอย่างเคร่งครัด ร่วมกับภาคีเครือข่ายทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน แม้ยังไม่พบการเกิดโรคในไทย และยังไม่มีการฉีดวัคซีนป้องกันโรค แต่ทางกรมปศุสัตว์ได้เร่งดำเนินการพัฒนาวัคซีนในสุกรต้นแบบแล้ว เพื่อเป็นประโยชน์แก่เกษตรกรประเทศเพื่อนบ้านในอนาคตต่อไป ทั้งนี้ นายกฯ ติดตามสถานการณ์โรคระบาดในสัตว์ด้วยความห่วงใย เพราะเป็นโรคอุบัติใหม่ ทั้งยังสามารถแพร่ระบาดข้ามประเทศได้ ซึ่งกระทรวงเกษตรฯ มีการรายงานการติดตาม การเฝ้าระวัง การป้องกันอย่างต่อเนื่อง โดยนายกฯ ได้ชื่นชมและพอใจการทำงานของกระทรวงเกษตรฯ และความสามารถด้านปศุสัตว์ของไทย เป็นหนึ่งเดียวในอาเซียนที่สามารถป้องกันการเกิดโรคอหิวาต์แอฟริกาในสุกรลงสถานะปลอดโรคได้.

## ปลัดเกษตรฯจัดลดลุยโครงการสำคัญขับเคลื่อนนโยบายให้มีประสิทธิภาพ

ดร.ทองเปลว กองจันทร์ ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นประธานการประชุมติดตามงาน/โครงการสำคัญของสำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรฯ ครั้งที่ 2/2564 โดยมีรองปลัดฯ และผู้บริหารกระทรวงเกษตรฯ ร่วมประชุมผ่านระบบออนไลน์ โดยที่ประชุมได้มีการรายงานความก้าวหน้าการดำเนินงานในด้านต่างๆ คือ 1.คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการขับเคลื่อนงานด้านการเกษตรระดับจังหวัด หลักการบริหารงานและขับเคลื่อนงานโดยสำนักแผนงานและโครงการพิเศษ เพื่อให้การขับเคลื่อนนโยบายในระดับจังหวัดและระดับอำเภอ มีความเป็นเอกภาพ รวดเร็ว และมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น

2.โครงการต้นแบบการขับเคลื่อนการเกษตรระดับหมู่บ้านสู่การผลิตสินค้าเกษตรมูลค่าสูง โดยสำนักแผนงานและโครงการพิเศษ มีเป้าหมายในการดำเนินการในพื้นที่ 75 จังหวัด 822 อำเภอ 5,619 ตำบล 5,797 หมู่บ้าน มีการจ้างงานอาสาสมัครเกษตรกรใน 5,797 หมู่บ้าน หมู่บ้านละ 3 คน รวม 17,391 คน ระยะเวลาจ้าง 12 เดือน มีโครงการย่อยภายใต้โครงการขับเคลื่อนการเกษตรระดับหมู่บ้านฯ 3.โครงการส่งเสริมเกษตรกรทฤษฎีใหม่โดยกองนโยบายเทคโนโลยีเพื่อการเกษตรและเกษตรกรรมยั่งยืน พื้นที่ดำเนินการครอบคลุมพื้นที่ทั่วประเทศ 77 จังหวัด เกษตรกรเป้าหมาย 17,000 ราย 4.ผลการดำเนินงานในการแก้ไขปัญหาด้านการเกษตรต่างประเทศ และ 5.ความก้าวหน้าผลการดำเนินงานของกลุ่มขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศยุทธศาสตร์ชาติ และการสร้างความสามัคคีปรองดอง โดยติดตามการปรับโครงสร้างองค์กรและอัตราค่าจ้าง



## วางมาตรการแก้ปัญหานี้สินเกษตรกร

นายวิศิษฐ์ ศรีสุวรรณ์ อธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ กล่าวว่า กรมส่งเสริมสหกรณ์มีนโยบายในการบรรเทาและแก้ไขปัญหาหนี้สินของสมาชิกสหกรณ์ภาคการเกษตรและกลุ่มเกษตรกร โดยในปี 2564 ได้ดำเนินการ 3 โครงการหลัก ได้แก่ โครงการช่วยเหลือด้านหนี้สินสมาชิกสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร เพื่อเป็นการช่วยเหลือเกษตรกรรายย่อย ซึ่งคณะรัฐมนตรีได้มีมติเห็นชอบเมื่อวันที่ 24 เมษายน 2562 ซึ่งเป็นช่วงที่โรคโควิด-19 เริ่มระบาดในปีแรก โดยให้กรมส่งเสริมสหกรณ์ลดดอกเบี้ยเงินกู้ให้กับสมาชิกสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร

19 ซึ่งส่งผลต่อรายได้และการดำรงชีพของสมาชิกสหกรณ์ จึงมีนโยบายแก้ไขปัญหาดังกล่าวมาตั้งแต่ปี 2562 และต่อเนื่องมาจนถึงปี 2564 โดยจัดอบรมถ่ายทอดความรู้แก่ฝ่ายจัดการของสหกรณ์ 741 แห่ง 3,920 ราย ให้มีความรู้ความเข้าใจในการบริหารจัดการธุรกิจสินเชื่อที่มีประสิทธิภาพ แก้ไขปัญหานี้ค้างชำระของสมาชิก และส่งเสริมให้สมาชิกมีความรู้ในการบริหารจัดการหนี้ของตนเอง รู้จักวางแผนทางการเงิน สามารถชำระหนี้ค้างได้ และเสริมสร้างอาชีพเสริมให้สมาชิก 2,496 ราย โดยสมาชิกสหกรณ์



ที่มีหนี้เงินกู้จากการทำการเกษตร โดยมีต้นเงินกู้ขอรับการชดเชยไม่เกิน 300,000 บาทแรก อัตราร้อยละ 3 เป็นระยะเวลาชดเชยดอกเบี้ย 1 ปี (สัญญาเงินกู้ตั้งแต่ 1 สิงหาคม 2561-31 กรกฎาคม 2562) โดยในปี 2562-2564 กรมฯ ได้ชดเชยดอกเบี้ยให้แก่สมาชิกสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรแล้ว จำนวน 384,775 ราย ในพื้นที่ 77 จังหวัด สหกรณ์ 1,093 แห่ง กลุ่มเกษตรกร จำนวน 319 แห่ง รวม 1,412 แห่ง และในปี 2565 มีแผนชดเชยดอกเบี้ยให้สมาชิกที่ได้รับยังไม่เต็มจำนวนอีก 353,445 ราย

นอกจากนี้ ยังได้ดำเนินโครงการแก้ไขปัญหาหนี้นี้ค้างชำระของสมาชิกสหกรณ์ เนื่องจากกรมฯ ได้เห็นถึงความสำคัญของปัญหานี้ค้างชำระของสมาชิกสหกรณ์ที่ได้รับผลกระทบจากการประกอบอาชีพและการแพร่ระบาดของโรคโควิด-

ที่มีหนี้นี้ค้างชำระ ณ วันที่ 1 มกราคม 2564 จำนวน 751.095 ล้านบาท ลดลงเหลือ 727.783 ล้านบาท พร้อมทั้งได้สนับสนุนเงินกู้ในอัตราดอกเบี้ยร้อยละ 1 จากกองทุนพัฒนาสหกรณ์ วงเงิน 25 ล้านบาท ภายใต้โครงการสนับสนุนเงินทุนเพื่อแก้ปัญหานี้ค้างชำระและฟื้นฟูอาชีพสมาชิกสหกรณ์ เพื่อให้สหกรณ์ใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนให้สมาชิกกู้ยืมรายละไม่เกิน 30,000 บาท อัตราดอกเบี้ยไม่เกินร้อยละ 3 ต่อปี ระยะเวลาให้กู้ต่อเนื่อง 3 ปี ปัจจุบันมีสหกรณ์ขอเงินแล้ว 83 แห่ง วงเงิน 16.415 ล้านบาท และจากการติดตามผลการแก้ไขปัญหาหนี้นี้ค้างชำระของสมาชิกสหกรณ์ที่ดำเนินการต่อเนื่องมาตั้งแต่ปี 2562 พบว่า ในภาพรวมสมาชิกสหกรณ์ยังมีหนี้นี้ค้างชำระ ณ วันที่ 30 กันยายน 2564 จำนวน 189,254 ราย มูลหนี้ค้างรวม 30,030.639 ล้านบาท ลดลงจากเดือนเมษายน 2564 ที่มีจำนวน 205,676 ราย



และมูลค่ารวมทั้งรวม 33,752.427 ล้านบาท

นอกจากนี้ยังช่วยเหลือบรรเทาภาระหนี้ให้แก่สมาชิกสหกรณ์และสหกรณ์ที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 โดยกรมส่งเสริมสหกรณ์ได้ออกประกาศนายทะเบียนสหกรณ์ ให้สหกรณ์ใช้เป็นแนวทางในการช่วยบรรเทาความเดือดร้อนของสมาชิกสหกรณ์ โดยขอความร่วมมือสหกรณ์ผ่อนผันการชำระหนี้ให้กับสมาชิก ทั้งขยายเวลาชำระหนี้หรือพักชำระหนี้เป็นการชั่วคราว รวมถึงการปรับลดอัตราดอกเบี้ยเงินกู้ และการปรับปรุงโครงสร้างหนี้ ส่วนการชำระค่าหุ้นของสมาชิก ขอให้ปรับลดหรืองดส่งค่าหุ้นรายเดือนเป็นการชั่วคราว หรือลดหักส่งค่าหุ้นตามส่วนของเงินกู้ จนกว่าจะเข้าสู่สถานการณ์ปกติ ผลจากการให้ความช่วยเหลือบรรเทาความเดือดร้อนของสมาชิกจากการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ในปี 2564 มีสหกรณ์ที่เข้าร่วมมาตรการช่วยเหลือบรรเทาหนี้ ให้สมาชิก 3,994 แห่ง โดยพักชำระหนี้ให้สมาชิก 281,009 ราย มูลค่ารวม 63,710.90 ล้านบาท มีการลดดอกเบี้ยเงินกู้ ให้สมาชิก 789,874 ราย ลดภาระหุ้นโดยปรับลด/งดค่าหุ้นชั่วคราวให้สมาชิก 315,865 ราย มูลค่า 1,390.31 ล้านบาท ปรับโครงสร้างหนี้ให้สมาชิก 57,560 ราย โดยสหกรณ์รับภาระหนี้แทน 6,652.04 ล้านบาท และลดค่าใช้จ่ายให้กับสมาชิกสหกรณ์ 314,996 ราย มูลค่า 429.67 ล้านบาท.

## 'ประพัฒน์'หนุนปลดล็อกกัญชา100% เนะ'สธ.'ลดขั้นตอนเกษตรกรขอปลูก

เมื่อวันที่ 12 ธันวาคม นายประพัฒน์ ปัญญาชาติรักษ์ ประธานสภาเกษตรกรแห่งชาติ กล่าวกรณีที่ทำนายอนุทินชาญวีรกูล รองนายกรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข เปิดงานคิกออฟ กัญชาริมฝั่งโขง นำร่องนครพนมโมเดล ในการปลดล็อกกัญชา 100% ว่า ต้องขอขอบคุณนายอนุทินที่ได้พยายามปลดล็อกทั้งในส่วนของ ต้น ราก ดอก ใบ ของกัญชา ให้เอามาขายได้ ถือว่ามีความก้าวหน้าระดับหนึ่ง

“สิ่งที่ประชาชนและที่เกษตรกรอยากได้เพิ่มเติม คือ ขั้นตอนการขออนุญาตที่ง่าย ซึ่งอาจถ่ายโอนท้องถิ่นในบางระดับ และปลดล็อกในทุกๆ เรื่อง เพื่อให้ประชาชนได้ใช้ประโยชน์ตามวิถีชีวิตของท้องถิ่น รวมไปถึงเพื่อให้ประเทศไทยมีรายได้จากการส่งออก ทั้งกัญชาและกัญชง โดยทางกระทรวงสาธารณสุข จะต้องมีการเตรียมรองรับไว้ และเร่งส่งเสริมให้ วิจัยสายพันธุ์ของเราเอง อนุญาตให้เรื่องท่องเที่ยวโดยแบ่งเป็นโซนนิ่ง ภายใต้การกำกับของเจ้า

หน้าที่รัฐ ทั้งนี้ หากมีการแก้ไขกฎระเบียบดังกล่าวได้จะสามารถสร้างเศรษฐกิจได้อย่างยิ่งใหญ่” นายประพัฒน์กล่าว

เมื่อถามถึงปัญหาที่ยังติดขัดในเรื่องของการแก้กฎระเบียบดังกล่าว นายประพัฒน์กล่าวว่า ปัญหาที่ยิ่งใหญ่คือ เจ้าหน้าที่ของรัฐไม่มีความเข้าใจ ไม่เชื่อว่ากัญชาเป็นยารักษาโรคได้ คิดว่าเป็นยาเสพติดอยู่ ดังนั้นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข จึงต้องทำความเข้าใจกับผู้บริหารกระทรวงสาธารณสุขมากขึ้น และการขอปลูก ยังไม่เป็นแบบ One Stop Service เกษตรกรที่จะปลูกจะต้องขออนุญาตหลายขั้นตอนและต้องติดต่อกับกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ด้วย ดังนั้นจึงต้องให้กระทรวงสาธารณสุขกระทรวงเดียวเท่านั้น เช่นเดียวกับในเรื่องของยาสูบที่มอบหมายให้กับกระทรวงการคลังดูแล อ้อยให้กระทรวงอุตสาหกรรมดูแล กัญชากัญชงจะต้องให้กระทรวงสาธารณสุขดูแลเท่านั้น จึงจะทำให้ง่ายขึ้น



ประธาน เต็มเปี่ยม



ละอ อัจฉิกานันท์

## โครงการระบบส่งเสริมเกษตรแบบแปลงใหญ่ ช่วยชาวนานครนายกให้เข้มแข็ง อย่างยั่งยืน



### สก๊อปพิเศษ

๑ ทีมข่าวภูมิภาค

โครงการระบบส่งเสริมเกษตรแบบแปลงใหญ่ เป็นโครงการสำคัญของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ที่นอกจากจะมุ่งเน้นส่งเสริมให้พี่น้องเกษตรกรมีการรวมกลุ่มกันผลิต รวมกลุ่มกันขายเพื่อลดต้นทุนการจำหน่ายเมล็ดพันธุ์ วัสดุการผลิต การจ้างงาน และช่วยเพิ่มอำนาจการต่อรองแล้ว ยังช่วยให้กลุ่มเกษตรกรสามารถเชื่อมโยงกัน ทำให้เกิดเป็นเครือข่ายที่มีความเข้มแข็ง ดังตัวอย่างเช่น “กลุ่มเกษตรกรนาแปลงใหญ่ข้าวจังหวัดนครนายก” ซึ่งกลุ่มเกษตรกรชาวนาที่เข้าร่วมโครงการระบบส่งเสริมเกษตรแบบแปลงใหญ่ทุกกลุ่ม ล้วนบอกไปในทิศทางเดียวกันว่า ภายหลังจากได้เข้าร่วมโครงการแล้ว ชีวิตความเป็นอยู่ดีขึ้นจริง การผลิต การขาย แตกต่างจากเดิมอย่างชัดเจน โดยเฉพาะเรื่องต้นทุนการผลิตที่ลดลงอย่างเห็นได้ชัด

กรณีของ นายประธาน เต็มเปี่ยม ประธานแปลงใหญ่ข้าวตำบลบ้านพร้าว หมู่ที่ 6 ต.บ้านพร้าว อ.บ้านนา จ.นครนายก ที่ประกอบอาชีพเกษตรกรรวมปลูกข้าวมาแล้วกว่า 35 ปี เพราะเป็นอาชีพหลักของครอบครัวมาตั้งแต่รุ่นปู่ โดยก่อนที่จะเข้าร่วมโครงการระบบส่งเสริมเกษตรแบบแปลงใหญ่ นายประธานทำนาเองคนเดียวไม่ได้มีการรวมกลุ่มและไม่ได้อาศัยความรู้และเทคโนโลยีใดๆ ทำให้มีต้นทุนการผลิตสูง ใช้อัตราเมล็ดพันธุ์ 25-30 กิโลกรัมต่อไร่ ค่าปุ๋ยเคมี 800 บาทต่อไร่ ค่าสารเคมีกำจัดวัชพืช/กำจัดแมลงศัตรูพืช 300



นรินทร์ เบนจวงษ์



บาทต่อไร่ ค่าเมล็ดพันธุ์และค่าอื่นๆ อีกประมาณ 1,700 บาทต่อไร่ ทำให้ต้องแบกรับภาระค่าใช้จ่ายจำนวนมากแต่ภายหลังเข้าร่วมโครงการ ต้นทุนการผลิตกลับลดลง โดยปัจจุบัน มีต้นทุนการผลิตอยู่ที่ 2,000 บาทต่อไร่ เมล็ดพันธุ์ที่ใช้ลดลง เหลือเพียง 10-15 กิโลกรัมต่อไร่

ด้าน นางละอ อัจฉิกานันท์ ประธานแปลงใหญ่ข้าวตำบลพิทกอลอก อ.บ้านนา จ.นครนายก กล่าวว่า ได้มีการเชื่อมโยงกลุ่มในการแลกเปลี่ยนความรู้การทำนา แลกเปลี่ยนเมล็ดพันธุ์คุณภาพดีกับกลุ่มแปลงใหญ่ข้าวตำบลบ้านพร้าวของนายประธาน และหากเมล็ดพันธุ์ข้าวมีไม่เพียงพอ ก็สามารถ

จัดหาจากกลุ่มแปลงใหญ่ใกล้เคียงเข้ามาเพิ่มเติม หรือหากพื้นที่นาในเขตของตน ไม่เหมาะสมกับการปลูกข้าวบางสายพันธุ์ แต่ข้าวสายพันธุ์นั้นเป็นที่ต้องการของตลาด ก็จะมีการจัดหาข้าวสายพันธุ์นั้นเข้ามาทำการแปรรูป และบรรจุตราจำหน่ายในแบรนด์ของกลุ่มตน ทำให้กลุ่มนาแปลงใหญ่ข้าวตำบลพิบูลย์นอกมีผลิตภัณฑ์ข้าวที่หลากหลาย เป็นการเพิ่มช่องทางการตลาดได้อีกทางหนึ่ง กลุ่มแปลงใหญ่ข้าวทุกกลุ่มมีความมั่นใจในผลผลิตของกันและกัน เพราะอยู่ในมาตรฐานเดียวกัน ที่ได้รับการควบคุมดูแลการผลิตโดยศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าว นครนายก”

แปลงใหญ่ข้าวตำบลบ้านพรือหรือบ้านนาจนครนายก ก็เป็นอีกหนึ่งกลุ่มที่มีความเข้มแข็งขึ้นแบบก้าวกระโดดภายหลังเข้าร่วมโครงการระบบส่งเสริมเกษตรแบบแปลงใหญ่นายกรินทร์ เบญจวงษ์ ประธานกลุ่มแปลงใหญ่ข้าวตำบลบ้านพรือที่มีการดำเนินงานร่วมกับสมาชิก 30 คน พื้นที่นารวม 1,200 ไร่ กล่าวว่ากลุ่มดำเนินการมาแล้ว 12 ปี เกิดความเปลี่ยนแปลงที่ดีขึ้น อาศัยวิชาการมากขึ้น มีส่วนราชการเข้ามาสนับสนุน มีการช่วยเหลือต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นปัจจัยการผลิตโดยเฉพาะการสนับสนุนเครื่องอบลดความชื้นข้าว เมื่อก่อนเราใช้เวลาในการตากข้าวมากกว่า 3 วัน หรือ 36 ชั่วโมง แต่ปัจจุบันเราสามารถอบลดความชื้นโดยใช้เวลาเพียง 12-14 ชั่วโมง ทำให้กลุ่มสะดวกขึ้น จากเมื่อก่อนที่เคยมีต้นทุนการผลิตสูง ปัจจุบันต้นทุนลดน้อยลงมาก ต้องขอขอบคุณทุกหน่วยงานที่เข้ามาสนับสนุนช่วยเหลือแปลงใหญ่ข้าวตำบลบ้านพรือ

“ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าว นครนายก” เป็นหน่วยงานที่เกษตรกรในพื้นที่ให้ความเชื่อมั่น เป็นที่เลี้ยงและปรึกษาที่อยู่เคียงข้างกลุ่มนาแปลงใหญ่และเกษตรกรผู้ปลูกข้าว ไม่ว่าจะเกิดปัญหาใดเกี่ยวกับข้าว ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าว นครนายกพร้อมจะให้ความสำคัญและผลักดันทุกโครงการเพื่อให้พี่น้องชาวนาจังหวัดนครนายกเติบโตด้วยตนเองอย่างเข้มแข็ง มั่นคง และยั่งยืน



# มติชน

Matichon  
Circulation: 950,000  
Ad Rate: 1,100

Section: First Section/การศึกษา - ภูมิภาค

วันที่: อังคาร 14 ธันวาคม 2564

ปีที่: 44 ฉบับที่: 15983

Col.Inch: 8.04 Ad Value: 8,844

คอลัมน์: จับกระแสภูมิภาค: วันดินโลก

หน้า: 7(ล่างซ้าย)

PRValue (x3): 26,532

คลิป: ชาว-ดำ



## ●วันดินโลก

บึงกาฬ - นายชาติรี บุญมาก รอง ผวจ.บึงกาฬ เป็นประธานเปิดงานวันดินโลก ประจำปี 2564 ภายใต้หัวข้อ "Halt soil salinization, boost soil productivity : พิชิตดินเค็ม เต็มเต็มผลผลิต สร้างชีวิตเกษตรกร" โดยมีส่วนราชการในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ หัวหน้าส่วนราชการ เกษตรกร หมอดินอาสา นักเรียน หน่วยงานภาคเอกชน กลุ่มเกษตรกรเครือข่ายต่างๆ ประชาชนทั่วไป เข้าร่วมงานและชมนิทรรศการ ที่สถานพัฒนาที่ดินบึงกาฬ ต.โนนสมบูรณ์ อ.เมืองบึงกาฬ

**มติชน**  
กรอบนำย

Matichon (Mid-Day)  
Circulation: 950,000  
Ad Rate: 1,550

Section: First Section/สังคม

วันที่: อังคาร 14 ธันวาคม 2564

ปีที่: 44

ฉบับที่: 15983

Col.Inch: 20.44

Ad Value: 31,682

ภาพข่าว: เรียงคนมาเป็นข่าว: ผนึกกำลัง

หน้า: 4(ล่าง)

PRValue (x3): 95,046

คลิป: สีสี่

# เรียงคน มาเป็นข่าว



ผนึกกำลัง - ชรินทร์ รุ่งแสง คณะที่ปรึกษา รมว.เกษตรและสหกรณ์ เป็นผู้แทน เฉลิมชัย ศรีอ่อน รมว.เกษตรและสหกรณ์ รับมอบยาสมุนไพรฟ้าทะลายโจรจากเครือข่ายเกษตรกรในโครงการ “ซีพี บันปลุก ฟ้าทะลายโจร” ตามนโยบายของประธานอาวุโสเครือเจริญโภคภัณฑ์ ชรินทร์ เจียรนนท์ ร่วมกับ ประสิทธิ์ บุญดวงประเสริฐ ประธานคณะผู้บริหารซีพีเอฟ ส่งมอบยาสมุนไพรฟ้าทะลายโจรแก่อาสาสมัครสาธารณสุขกรุงเทพมหานคร นำไปแจกจ่ายให้กับประชาชนในบางกอกน้อยและบางพลัด ณ ร.ร.สุวรรณารามวิทยาคม เขตบางกอกน้อย กรุงเทพฯ

## กรมชลฯเร่งระบายน้ำค้างทุ่ง

ดร.ทวีศักดิ์ ธนเดโชพล รองอธิบดีฝ่ายบำรุงรักษาและโฆษกกรมชลประทาน เปิดเผยว่า ฤดูฝนที่ผ่านมา ประเทศไทยได้รับอิทธิพลจากร่องความกดอากาศต่ำพาดผ่านหลายครั้ง พร้อมอิทธิพลพายุดีเปรสชันเคลื่อนหมุน พายุโซนร้อนคมปาซุในช่วงเดือนกันยายนและตุลาคม ส่งผลให้เกิดฝนตกหนักบริเวณท้ายเขื่อนภูมิพล และเขื่อนสิริกิติ์ เกิดสภาวะน้ำหลากในหลายพื้นที่รวม 53 จังหวัด ศูนย์ปฏิบัติการอภัยวิธีจะสามารถวัดมวลน้ำที่ไหลผ่านท้ายเขื่อนเจ้าพระยา และเขื่อนพระรามหกตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน-1 พฤศจิกายน ได้รวมมากกว่า 11,000 ล้านลูกบาศก์เมตร (ลบ.ม.) ทั้งนี้กรมชลประทานได้เริ่มควบคุมมวลน้ำบริเวณเหนือเขื่อนเจ้าพระยา ด้วยการลดระดับการระบายจนถึงปิดการระบายของเขื่อนต่าง ๆ ที่อยู่ด้านเหนือ อาทิ เขื่อนแควน้อยบำรุงแดน เขื่อนป่าสักชลสิทธิ์ เขื่อนกระเสียว เป็นต้น ให้สัมพันธ์กับปริมาณน้ำที่ไหลเข้าเขื่อน พร้อมทั้งได้วางแผนบริหารจัดการมวลน้ำที่จะระบายผ่านเขื่อนเจ้าพระยาด้วยการผันน้ำออกทางระบบชลประทานทั้งเจ้าพระยาฝั่งตะวันออกและตะวันตก ไม่ว่าจะเป็นการใช้ประตูระบายน้ำ (ปตร.) เช่น ปตร.พลเทพ ปตร.โพธิ์พระยา ปตร.มะขามเฒ่า-อุทุมพร ปตร.เจ็ργาง ปตร.โมโนรมย์ ฯลฯ ร่วมกับคลองมะขามเฒ่า-อุทุมพร คลองชัยนาท-ป่าสัก คลองชัยนาท-อยุธยา รวมทั้งการติดตั้งเครื่องจักร เครื่องมือ เครื่องผลักดันน้ำ ในแม่น้ำเจ้าพระยา แม่น้ำท่าจีน เพื่อเร่งระบายน้ำออกสู่ทะเลโดยเร็วที่สุด จึงทำให้สถานการณ์ในพื้นที่ส่วนใหญ่เริ่มเข้าสู่สภาวะปกติแล้ว สำหรับการระบายน้ำท้ายเขื่อนเจ้าพระยาในปัจจุบันอยู่ที่ระดับต่ำกว่า 700 ลบ.ม.ต่อวินาทีแล้ว ส่งผลให้พื้นที่ตั้งแต่จังหวัดอ่างทอง ชัยนาท สิงห์บุรี พระนครศรีอยุธยา มีปริมาณน้ำต่ำกว่าตลิ่ง ส่วนที่สถานีวัดน้ำบางไทร วัดระดับน้ำไหลผ่านได้น้อยกว่า 1,000 ลบ.ม.ต่อวินาที ส่งผลให้จังหวัดนนทบุรีและปทุมธานี ไม่มีพื้นที่น้ำล้นตลิ่งเช่นกัน

รองอธิบดีกรมชลประทาน กล่าวด้วยว่า ในส่วนของปริมาณน้ำในทุ่งรับน้ำของกลุ่มเจ้าพระยาทั้ง 11 แห่งมีทั้งสิ้น 2,000 ล้าน ลบ.ม. ขณะนี้ (8 ธันวาคม 64) เหลือปริมาณน้ำค้างทุ่งประมาณ 650 ล้าน ลบ.ม. ซึ่งกรมชลประทานได้วางแผนบริหารจัดการจะระบายน้ำออกจากทุ่งให้เหลือค้างทุ่งที่ระดับ 30 เซนติเมตร เพื่อเป็นน้ำต้นทุนทำการเกษตรปลูกข้าวนาปรัง จึงทำให้ปัจจุบันจำเป็นต้องระบายน้ำออกจากทุ่งทั้ง 2 ฝั่งรวมกันประมาณ 156 ล้าน ลบ.ม. ซึ่งได้ระดมสรรพกำลังเครื่องจักร เครื่องมือ เครื่องสูบน้ำ เครื่องผลักดันน้ำ เพื่อช่วยเร่งน้ำออกโดยเร็วและไม่มีผลกระทบต่อพื้นที่ข้างเคียง โดยเน้นระบายออกทางแม่น้ำเจ้าพระยาเป็นหลัก ส่วนทางแม่น้ำท่าจีนจะสูบน้ำออกในช่วงจังหวะน้ำทะเลลดต่ำลงเท่านั้น คาดว่าสถานการณ์จะสามารถกักเก็บน้ำให้เกษตรกรพื้นที่ลุ่มต่ำได้ทำการเพาะปลูกข้าวนาปรัง ตามแผนจำนวน 2.81 ล้านไร่ ได้ประมาณสัปดาห์ที่ 3 ของเดือนธันวาคม 2564.



ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวสุรินทร์ส่งเสริมแปลงใหญ่ข้าวสร้างรายได้สู่ชุมชน

นายนคร สมุทรทอง นักวิชาการ เกษตรชำนาญการพิเศษ ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวสุรินทร์ เปิดเผยว่า ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวสุรินทร์ได้เข้ามาส่งเสริมแปลงใหญ่ข้าวสหกรณ์สมัชชาปราสาท จำกัด ภายใต้การดำเนินงานโครงการระบบส่งเสริมเกษตรแบบแปลงใหญ่ และมีการต่อยอดส่งเสริมกลุ่มเข้าร่วมโครงการยกระดับแปลงใหญ่ ด้วยเกษตรสมัยใหม่ และเชื่อมโยงตลาด โดยกลุ่มนี้ได้รับการสนับสนุนจำนวน 9 รายการ อาทิ เครื่องวัดความชื้นข้าวเปลือก เครื่องวัดความชื้นข้าวสาร เครื่องอบข้าว เครื่องสีข้าว เครื่องคัดแยกข้าวสาร เป็นต้น เพื่อลดต้นทุนการผลิตและสร้างรายได้เพิ่มขึ้น

ด้าน นางจรรยา แซ่ฮั่ว ประธานแปลงใหญ่ข้าวสหกรณ์สมัชชาปราสาท จำกัด กล่าวว่า แปลงใหญ่ข้าว สหกรณ์สมัชชาปราสาท จำกัด ได้เข้าร่วมโครงการยกระดับแปลงใหญ่ด้วยเกษตรสมัยใหม่ ซึ่งเป็นบสนับสนุนจากรัฐบาล โดยศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวสุรินทร์เป็นหน่วยงานหลักที่เข้ามาส่งเสริมให้เกษตรกรหาช่องทางทางการตลาด และส่งเสริมเครื่องจักรกลทางการเกษตร

เพื่อลดต้นทุนการผลิต โดยได้รับงบประมาณจากรัฐบาล 3 ล้านบาท ทำให้มีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นและช่วยเหลือชาวนาที่ประสบปัญหาาราคาข้าวตกต่ำได้ประโยชน์การต่อยอดแปรรูปเป็นข้าวสารจำหน่ายตามท้องตลาด

ขณะที่ นายภัทรกฤต สอนงาม ผู้จัดการแปลงใหญ่ข้าวสหกรณ์สมัชชาปราสาท จำกัด กล่าวว่า ต้องขอขอบคุณทางศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวสุรินทร์ ที่ให้โอกาสกลุ่มในครั้งนี เพื่อจะได้มีเครื่องมือเครื่องมือในการช่วยเหลือเกษตรกรที่เป็นชาวนาที่แบกรับภาระเรื่องของปัญหาต่างๆมากมายไม่ว่าจะเรื่องของดอกเบี้ยแพง ราคาข้าวตกต่ำ หรือภัยธรรมชาติ เมื่อได้รับการสนับสนุนครั้งนี้ กลุ่มก็จะดำเนินงานโดยใช้แปลงใหญ่เป็นจุดผลิตข้าวให้สหกรณ์ ทำให้สมาชิกมีรายได้ สามารถต่อยอดสร้างรายได้สู่กลุ่ม โดยการรับจ้างสีข้าวรับจ้างยังคัดแยกสีเมล็ดข้าวสารตลอดจนแปรรูปข้าวจำหน่ายไปยังเครือข่ายสหกรณ์และร้านค้าต่างๆ ส่งผลให้สมาชิกมีงานทำ มีรายได้เพิ่มขึ้น มีความอยู่ดี กินดี และมีความสุข

นางเนตรนา หัตถ์ธูปวัฒน์ ผู้อำนวยการศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวลพบุรี กล่าวว่า นาแปลงใหญ่ตำบลม่วงค่อม อำเภอชัยบาดาล จังหวัดลพบุรี เป็นแหล่งผลิตข้าวหอมมะลิที่สำคัญของอ.ชัยบาดาล จ.ลพบุรี ปัจจุบันมีสมาชิกจำนวน 32 ราย พื้นที่ 503 ไร่ ชาวนาที่ตำบลม่วงค่อมรวมกลุ่มกันขึ้นมาพร้อมกับความมุ่งหวังที่จะยกระดับคุณภาพผลผลิต พัฒนาสมาชิกของกลุ่มให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น มีรายได้เพิ่มมากขึ้น เกิดความมั่นคงในอาชีพ และสามารถพึ่งพาตนเองได้อย่างยั่งยืน ก่อนเข้าร่วม



นาแปลงใหญ่ตำบลม่วงค่อมมีรายได้เพิ่มขึ้นจากการแปรรูปผลผลิตข้าวคุณภาพเพื่อจำหน่าย เป็นการเพิ่มช่องทางการตลาดแล้วก็เป็นการเพิ่มรายได้ให้กับสมาชิก

นายอนิวัตร ไพธำ ผู้จัดการแปลงใหญ่ข้าวตำบลสนมแจ่ง กล่าวเพิ่มเติมว่า การทำแปลงผลิตเมล็ดพันธุ์ กลุ่มฯ ได้รับความอนุเคราะห์ความรู้จากกรมการข้าว โดยเฉพาะศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวลพบุรี ให้ความรู้ ให้ทักษะ และเทคนิควิธีการทำเมล็ดพันธุ์ที่ถูกต้อง ปัจจุบันมีสมาชิกจำนวน 164 ราย พื้นที่ 4,523 ไร่ พัฒนาต่อยอดเป็นผู้ผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวประมาณ 24 ราย พื้นที่ประมาณ 1,375 ไร่ เป็นพื้นที่ที่ทำเมล็ดพันธุ์ดีและมีคุณภาพ ในอดีตตอนที่ยังไม่มองความรู้ด้านการใช้เมล็ดพันธุ์ จะใช้เมล็ดพันธุ์ตามคำบอกเล่าของบรรพบุรุษ หรือของคนที่เคยทำมาอยู่ที่อัตรา 35 กิโลกรัม/ไร่ พอได้เรียนรู้มีทักษะการปลูกข้าว การใช้

## ลพบุรีตื่นแบบการผลิตข้าวคุณภาพ



เมล็ดพันธุ์ที่ดีและเหมาะสม อัตราเมล็ดพันธุ์ที่ใช้อยู่ตอนนี้ ใช้น้ำที่เกษตรกรปรับเปลี่ยนใช้อยู่ที่ประมาณ 15 กิโลกรัม/ไร่ นับว่าเป็นการลดต้นทุน ที่สมาชิกพึงพอใจมาก

นอกจากนี้ ผลผลิตยังเพิ่มขึ้น รายได้เพิ่มขึ้น

โครงการฯ ต้นทุนการผลิตอยู่ที่ 3,800 บาท/ไร่ แต่หลังจากเข้าร่วมดำเนินการ ต้นทุนการผลิตลดลงเหลือ 3,000 บาท/ไร่ ลดต้นทุนได้ 800 บาท/ไร่ โดยเฉพาะอย่างยิ่งต้นทุนด้านเมล็ดพันธุ์ลดลงอย่างเห็นได้ชัด เดิมใช้เมล็ดพันธุ์ข้าว 30 กิโลกรัม/ไร่ ปัจจุบันเหลือเพียง 12 กิโลกรัม/ไร่ อีกทั้งกลุ่มฯ ยังมีกองทุนหมุนเวียนในการบริหารจัดการกลุ่ม ได้รับการรับรองตามมาตรฐานการปฏิบัติทางการเกษตรที่ดีสำหรับข้าวหอมมะลิไทย (มกษ.4400-2552) ได้รับการรับรองการผลิตข้าว GAP แบบกลุ่มจำนวน 27 ราย 27 แปลง 391 ไร่ ปัจจุบันกลุ่ม

กว่าการผลิตข้าวขายให้โรงสีทั่วไปกว่าครึ่ง ยกตัวอย่างปัจจุบันราคาข้าวปทุมธานี 1 ราคาโรงสีอยู่ที่ 7,700-7,800 บาท/ตัน ในขณะที่ทำเป็นเมล็ดพันธุ์ให้กับศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวลพบุรี ราคา 13,300 บาท ซึ่งเป็นอัตราส่วนรายได้ที่แตกต่างกับทำข้าวบริโภคหรือข้าวทั่วไป อีกประเด็นที่มักกังวลกันด้วยความสุขทางด้านของเศรษฐกิจจึงเป็นอะไรที่ทำให้เกษตรกรที่ทำแปลงอยู่ตรงนี้มีคามพึงพอใจเป็นอย่างมาก รายได้ที่เพิ่มขึ้นส่งผลให้คุณภาพชีวิตของเกษตรกรชาวลาดชัน มีอาชีพ มีรายได้เพิ่มขึ้นอย่างยั่งยืน.

## จากทฤษฎีสู่ความยั่งยืนชาวนาไทย



น.ส.กรรณิการ์ สีนวลมาก ผู้อำนวยการศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวนครนายก กล่าวว่า ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวนครนายก ดูแลเฉพาะโครงการที่ดำเนินการในจังหวัดนครนายกเพียงจังหวัดเดียวแต่ภาพรวมก็อยากจะทำกับเกษตรกรหรือกลุ่มเกษตรกร ให้มีการพัฒนาเพื่อให้เติบโตได้ด้วยตัวเอง เจ้าหน้าที่ศูนย์ หรือหน่วยงานภาครัฐอื่น เป็นเพียงแค่พี่เลี้ยงหรือที่ปรึกษาเท่านั้น ประธานหรือผู้จัดการแปลง ของแปลงใหญ่ จะต้องบริหารจัดการกลุ่มได้ด้วยตัวเอง โดยที่เขาจะต้องพัฒนาให้เกิดความยั่งยืน ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการรวมกลุ่ม การบริหารจัดการ การดำเนินการโดยเฉพาะการลดต้นทุน การเพิ่มผลผลิต หรือว่าในเรื่องของการตลาด รวมถึงการศึกษาและใช้เทคโนโลยี นวัตกรรม

เจ้าหน้าที่ได้ออกไปให้คำแนะนำ ถ้าขาดความรู้ เทคโนโลยีการผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวไว้ใช้เองให้แก่กลุ่มแปลงใหญ่ สมาชิกบางส่วนได้ผลิตเมล็ดพันธุ์ไว้แลกเปลี่ยนในชุมชนหรือพื้นที่ใกล้เคียง บางส่วนก็เป็นแปลงผลิตเมล็ดพันธุ์ของศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวนครนายก โดยเมล็ดพันธุ์ข้าวที่ผลิตต้องผ่านตามมาตรฐานที่กรมการข้าวกำหนด ต้องมีการกำจัดพันธุพันธุ์ได้รับการตรวจประเมินแปลง

ผลิตเมล็ดพันธุ์จากเจ้าหน้าที่ตามช่วงเวลาที่กำหนด นอกจากนี้กลุ่มยังต้องศึกษาเกี่ยวกับโรคและแมลงลงในนาข้าว เพื่อเฝ้าระวังการระบาดของโรคและแมลงศัตรูข้าวด้วย

น.ส.กัญญา อินทกาญจน์ นักวิชาการเกษตรปฏิบัติการ หัวหน้ากลุ่มถ่ายทอดวิทยาการผลิตเมล็ดพันธุ์ดี ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวนครนายก ที่เป็นผู้รับผิดชอบโครงการระบบ

ส่งเสริมเกษตรแบบแปลงใหญ่ โดยทำงานร่วมกับเกษตรกรอย่างใกล้ชิด กล่าวว่า กลุ่มเกษตรกรในจังหวัดนครนายก มีความเข้มแข็ง และสามัคคีมาก ให้ความร่วมมือในทุกกิจกรรมเป็นอย่างดี ผลการตอบรับของเกษตรกรแปลงใหญ่ข้าวจังหวัดนครนายก เป็นไปด้วยดี เกษตรกรส่วนใหญ่ให้ความสนใจ และให้ความร่วมมือกับเจ้าหน้าที่ทุกครั้งที่มาออกจัดกิจกรรม ไม่ว่าจะเป็นเวทีชุมชน การประชุมภาคีที่มีหน่วยงานต่าง ๆ มาร่วมพิจารณาเรื่องสำคัญ หรือการจัดทำ GAP (Good Agricultural Practices : การปฏิบัติทางการเกษตรที่ดี) ทางด้าน ICS (Internal Control System : ระบบควบคุมภายใน) ซึ่งมีการจัดบันทึกข้อมูลค่อนข้างมาก ทุกคนในกลุ่มก็ให้ความร่วมมือเป็นอย่างดี

ทั้งนี้กลุ่มแปลงใหญ่ของจังหวัดนครนายก ส่วนใหญ่

มีจุดเด่นที่เหมือนกันคือเรื่องของการให้ความร่วมมือ แต่มีบางกลุ่มที่มีความเข้มแข็งในด้านการพัฒนาคุณภาพและแปรรูปสินค้าอย่างชัดเจน สามารถสร้างผลิตภัณฑ์จำหน่ายได้ และเป็นที่ยอมรับ สามารถพัฒนาต่อไปโดยประกอบกับนโยบายของผู้อำนวยการศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวนครนายก ที่ให้ความสำคัญกับการพัฒนาเจ้าหน้าที่ให้มีความรู้ความสามารถ

# เดลินิวส์

Daily News  
Circulation: 500,000  
Ad Rate: 2,100

Section: กีฬา/เกษตร

วันที่: อังคาร 14 ธันวาคม 2564

ปีที่: - ฉบับที่: 26360

Col.Inch: 55.96 Ad Value: 117,516

หัวข้อข่าว: จากทฤษฎีสู่ความยั่งยืนชาวนาไทย

หน้า: 17(บน)

PRValue (x3): 352,548

คลิป: สีสี่

ทันต่อการเปลี่ยนแปลงทั้งด้านวิชาการและเทคโนโลยี และ นำความรู้ดังกล่าวมาอบรมให้กับเกษตรกรนาแปลงใหญ่ ให้ ผลิตสินค้าให้ได้คุณภาพดี ตรงตามมาตรฐานกำหนด สามารถ นำมาเป็นเมล็ดพันธุ์เพื่อใช้เองในกลุ่มและจำหน่ายให้ เกษตรกรในพื้นที่ เพื่อลดปัญหาด้านราคาเมล็ดพันธุ์ที่ก่อน ข้างสูง เป็นการช่วยลดค่าใช้จ่ายในการผลิตลงได้.

## พาณิชย์ลดราคาปุ๋ย ช่วยเกษตรกร ลดต้นทุนแล้วกว่า 60 ล.

ร้อยตรีจักราย อุดมณี รองอธิบดี กรมการค้าภายในเปิดเผยว่าตามที่รอง นายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการ กระทรวงพาณิชย์ (นายจุรินทร์ ลักษณะ วิเศษณ์) ได้มอบหมายให้กรมการค้า ภายในดำเนินโครงการพาณิชย์ลด ราคา! ปุ๋ยช่วยเกษตรกร ร่วมกับกรม ส่งเสริมการเกษตร กรมส่งเสริม สหกรณ์และผู้ผลิตผู้นำเข้าปุ๋ยเคมีรวม 19 ราย ตั้งแต่เดือนกรกฎาคม 2564 เป็นต้นมา โดยนำปุ๋ยเคมีจำนวน 84 สูตร ปริมาณรวม 225,211 ตัน (4,504,320 กระสอบ) มาลดราคา จำหน่ายให้แก่กลุ่ม/สถาบันเกษตรกร ที่ผ่านมาได้รับผลตอบรับเป็นอย่างดี โดยได้มีการสั่งซื้อแล้ว 143,233.40 ตัน (2,864,673 กระสอบ) มูลค่าส่วนลด รวมกว่า 60 ล้านบาท

“เกษตรกรที่ต้องการสั่งซื้อปุ๋ย เคมีในราคาถูกกว่าท้องตลาดยังคง สามารถสั่งซื้อได้ผ่านกลุ่ม/สถาบัน เกษตรกรที่ตนเป็นสมาชิกอยู่ เช่น สหกรณ์ศูนย์จัดการดินปุ๋ยชุมชน วิสาห กิจชุมชน และกลุ่มแปลงใหญ่ ภายใน ปลายปีนี้จากนั้นกลุ่ม/สถาบันเกษตรกร จะรวบรวมยอดการสั่งซื้อแจ้งไปยัง เกษตรจังหวัด เกษตรอำเภอ หรือ สหกรณ์จังหวัดในแต่ละพื้นที่ ขณะนี้ ยังคงมีปุ๋ยสูตรที่ได้รับความนิยม จำหน่ายอยู่ คือ สูตร 16-20-0 (ใช้ กับข้าว) ราคาทั่วไป 795 บาท ราคา

โครงการ 660 บาท และสูตร 15-15- 15 ราคาทั่วไป 875 บาท ราคาโครงการ 750 บาท ทั้งนี้ สามารถตรวจสอบ ข้อมูลรายการและราคาปุ๋ยที่นำมาลด ราคาทางเว็บไซต์กรมฯ ([https:// www.dit.go.th](https://www.dit.go.th))”

รองอธิบดีกรมการค้าภายใน กล่าวเพิ่มเติมว่านอกจากการช่วยเหลือ เกษตรกรให้มีรายได้ที่มั่นคงจากการ จำหน่ายผลผลิตตามมาตรการต่างๆ รวมทั้งการประกันรายได้ให้แก่ เกษตรกรและการดำเนินมาตรการคู่ ขนานแล้ว รองนายกรัฐมนตรีและ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ (นาย จุรินทร์ ลักษณะวิเศษณ์) ได้ให้ความสำคัญกับการช่วยเหลือเกษตรกรด้าน ต้นทุนปัจจัยการผลิต โดยเฉพาะปุ๋ย เคมีและยากำจัดวัชพืช แมลง หรือ โรคพืช โดยได้สั่งการให้กรมการค้า ภายในและพาณิชย์จังหวัดทั่วประเทศ ติดตามสถานการณ์ราคาอย่างใกล้ชิด ทั้งนี้ หากพบว่ามีการกักตุนหรือ จำหน่ายสินค้าในราคาแพงเกินสมควร จะมีโทษสูงสุดจำคุกไม่เกิน 7 ปี หรือ ปรับไม่เกิน 140,000 บาท หรือทั้งจำ ทั้งปรับ และกรณีที่ไม่ปิดป้ายแสดง ราคาจำหน่ายจะมีโทษสูงสุดปรับไม่ เกิน 10,000 บาท สามารถแจ้งหรือ ร้องเรียนสายด่วน 1569 กรมการค้า ภายใน หรือสำนักงานพาณิชย์จังหวัด ทุกจังหวัด